

Sống chung với người bạn sinh viên cùng phòng

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 12:47

Những vấn đề của sinh viên năm đầu đại học

Trong số các vấn đề mà người sinh viên năm đầu đại học gặp phải có chuyện phải sống chung hòa hợp với người bạn cùng phòng thì chắc chắn sinh viên trong khuôn viên đại học.

Thật là một cú sốc đối với khi bạn đang tìm môi trường sống êm đềm bên cạnh những người thân yêu trong gia đình chuyển sang đại học xa nhà và phải sống chung phòng, ít ra cũng trong một thời gian chín tháng rưỡi, với một người bạn sinh viên thì đúng là hoàn toàn xa lạ với mình.



Hình minh họa

Nhiều sinh viên năm đầu đại học từng có những cảm giác nhột nhột với bạn cùng phòng mà sau khi ra trường đã trở thành những người bạn đúng nghĩa và lâu bền.

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai mới bước chân vào đại học đều gặp may mắn như thế. Trên

Sống chung với người bạn sinh viên cùng phòng

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 12:47

thực tế, nhiều sinh viên năm đầu ra cảm ghét người bạn sinh viên cùng phòng với họ họ c “dư thừa” với nếp sống của người này.

Một số sinh viên cũng sống san bằng những đôi bên theo cách của người bạn bạn cách thì tốt nên các luật, những chuyện này đôi khi lại gây nên những căng thẳng cho nhau cũng như tạo ra tình trạng thiêu không khí thoải mái trong ký túc xá. Một số sinh viên đã phải đi đến những lập luận về cách sống với người bạn cùng phòng, nhưng không phải tất cả đều có lợi ích nào cũng có lợi ích cho đó.

Trong một số trường hợp, tình trạng trên nên tìm kiếm những bạn sinh viên sống chung phòng cùng để xin nhà trọ cho mình để thay đổi chỗ ở, mặc dù đầu tư này hiếm khi được nhà trọ chấp nhận.

Thực tế là thiêu thực tế khi nghĩ rằng tất cả mọi con người trên thế gian này lúc nào cũng có thể hòa hợp với nhau bất kể bạn có nh gia đình của họ như thế nào. Nếu bạn có đó bạn chấp nhận sống chung phòng với bạn cùng người bạn sinh viên nào, họ như chính bạn là bạn phải đi phó với những “thói quen, tật xấu” của người bạn cùng phòng, không cần biết là bạn có thể chấp nhận được những khuyết tật đó hay không. Nên nhớ rằng con người không có ai là hoàn toàn, bởi vì mọi người đều có những sinh ra để tiếp nhận môi trường sống xa lạ với nhau và để nuôi dưỡng khác biệt nhau.

Liên khuyên như hay như và thực tế như là bạn hãy thực hành lòng đôn hậu. Có thể là người bạn cùng phòng của bạn có thói quen không chịu rửa chén đĩa sau khi ăn, họ có khi đó là một người bạn ám ảnh quá mức về sạch sẽ. Những bạn bạn biết chấp nhận sự khác biệt giữa hai người bạn cùng phòng và nếu bạn dung thứ cho mọi cách biệt đó thì bạn sẽ là người sung sướng hơn và cũng sẽ là một người bạn cùng phòng để yêu mến nhiều hơn.

Thay vì cảm thấy lo âu không biết người bạn cùng phòng có thích mình hay không thì bạn hãy tìm kiếm lý do để thích người bạn đang cùng phòng với mình. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về chuyện cảm hóa người bạn cùng phòng thì hãy tự xét mình có cảm thấy để mình hay không trước đây, bởi vì mình tự thay đổi lấy mình thì vẫn dễ dàng hơn là cảm thấy người khác!

Những bạn sự khác biệt là lao động và người bạn cùng phòng tạo nên những vấn đề sẽ khắc phục những khó khăn cho chuyện hành thì bạn phải thực hiện, cảm nhận, chân

Sống chung với người bạn sinh viên cùng phòng

Tác Giả: Vann Phan

Thứ Sáu, 02 Tháng 7 Năm 2010 12:47

thật và tự ra hi vọng biết khi nào luật tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Các góc độ đáng nhẽ từ bên ngoài đáng ra trung gian hòa giải mà chỉ coi đó là biện pháp sau cùng mà thôi, bởi vì sự can thiệp của người ngoài đôi khi lại chỉ tạo thêm căng thẳng giữa đôi bên.

Đúng bao giờ dính líu tới bạn đồng phòng thì chốt với người bạn cùng phòng. Nhiều luật đã được thông qua để tẩu n đánh nhau với người bạn cùng phòng vào loại từ phạm hình sự tẩu n đáng với chuyện “bỏ lo gia đình,” và hình phạt dĩ nhiên là sự rớt n n. Ngày nay, chuyện sinh viên đánh nhau từ đi học thì chốt ng “thanh lịch” tí nào. Hãy tự ra chín chắn hơn, và hãy cố gắng công khai luật n c m nghĩ của bạn.

Gây sự với người bạn cùng phòng vấn đề hơn là tìm kiếm các điểm tích cực để hòa giải với đi từ này. Đây cũng chỉ là đức tính của con người mà thôi. Phải cố gắng quy t để nh xem bạn thích cái gì hoặc điểm nào trong t cách của người mà bạn sống chung phòng. Và nếu bạn c m th y r n g cu i cùng thì mình cũng không thể nào a thích người bạn sinh viên này thì cũng nên ghi nh r n g b n s không phải sống mãi với người bạn cùng phòng đó suốt đời!

Hầu hết các trường đều có luật cho sinh viên tự chọn lý người bạn cùng phòng sau khi hết năm học nhất định. Nhưng trong năm học đầu tiên là thời gian có cuộc thử thách đó thì bạn vấn phải gần bó với người sinh viên mà, chỉ theo dõi y t, ban quản trị c xá sinh viên cho là thích hợp nhất với bạn.

Nhiều trường đều có cung cấp cho sinh viên làm đơn xin m t “phòng đức thân,” nhưng chuyện sống mà t mình có những điều tốt từ so với các thu n từ khi sinh viên có đ p s n g chung với nhau, nhất là trong năm đầu đi học.

Thật ra, trong đời thì có chuyện tốt hơn hơn là gặp phải một người bạn chung phòng mà bạn không chịu được n n! Hãy tự n d n g tình th có đức trong cuộc sống với người bạn sinh viên cùng phòng để r i sau cùng bạn sẽ trở thành một con người hoàn thiện hơn.

(Theo collegefreshmen.net)